

แต่สังคมมุสลิมในประเทศไทย

อัลสลามอะลยกุม วะเราะหุมะตุลลอฮุ วะบะเราะกาตุฮุ

สืบเนื่องจากการประกาศว่าจะมีการโต้เถียงบนเวทีระหว่างนักวิชาการฝ่ายที่ถูกอ้างว่าเป็นอะชาอียะเราะฮ์กับอีกฝ่ายที่ถูกอ้างว่าเป็นสะลัฟ และทั้งสองฝ่ายก็อ้างว่าตนเองเป็นอะหฺลุซซุนนะฮ์ฮ์วะลญะมาอะฮ์นั้น ข้าพเจ้ามองว่าทั้งสองคนที่ประกาศว่าจะดีเบตกันนั้น ไม่ได้เป็นนักวิชาการระดับที่สามารถอ้างตนว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งในด้านคุณวุฒิหรือประสบการณ์ก็ตาม ซึ่งการจัดดีเบตโดยนักเคลื่อนไหวระดับนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่น่าจะถูกนำมาเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้านการศึกษาในสังคมมุสลิมบ้านเรา ความผิดแบบนี้เป็นเหตุประทุมาแล้วและรู้สึกเสียใจที่นึกว่าการได้บนเวทีจะช่วยสร้างความเข้าใจระดับหนึ่ง แต่พบความจริงว่ามันทำให้สังคมยิ่งเสื่อมเสียและฝังตรงกันข้ามยิ่งต่อความจริงและศีลธรรม นอกเหนือจากนั้นสังคมยังมีอะไรมากมายที่น่าจัดเวทีสร้างความเข้าใจ และมีวิกฤติหลายอย่างที่ใหญ่หลวงอันสมควรที่จะนำพลังเหล่านี้มาระดมเพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็ว เช่น การที่สังคมไม่ตัดสินตามกฎหมายอิสลาม และการที่สังคมมีการทำซีริกอย่างชัดเจน(โดยไม่มีความขัดแย้ง) นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เป็นวิกฤติเช่นกัน อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความลามกอนาจาร ปัญหาครอบครัวมุสลิม ซึ่งต้องอยู่ในวิสัยของคนทำงานศาสนาทุกระดับ

สำหรับเรื่องความขัดแย้งในด้านอะกีดะฮ์ที่ดี หรือด้านภาคปฏิบัติก็ตาม มิได้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือการพูดคุยในเชิงสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่อย่างใด แต่ควรจะทำด้วยความสำคัญของเรื่องและคัดเลือกบุคคล สถานที่ และรูปแบบการพูดคุยให้เกิดประโยชน์และความสมานฉันท์ในสังคม

ข้าพเจ้าได้รับคำชี้แนะจากท่านจุฬาราชมนตรี อาจารย์อับดุลอะซีซ พิทักษ์คุณพล และได้ปรึกษาหารือกับนักวิชาการหลายฝ่ายและหลายท่าน พบว่ามีความเห็นตรงกันที่จะต้องเผยแผ่อัลอิสลามในแนวทาง **อัลอัดลวัลอิฮซาน คือให้ความเป็นธรรมเพื่อเกิดคุณธรรม** ดังที่อัลลอฮ์ ชูบฮานะฮ์ฮ์วะตะอะลา ตรีสไว้ว่า

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْمُرْتَدَّ بِالْعَذْلِ وَالْإِحْسَانِ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รู้คนหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงต่อสภาพของสังคมที่มีความขัดแย้งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทุกคนรับผิดชอบต่อศีลธรรม และต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชาติอิสลามด้วยเช่นเดียวกัน อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งในคำสั่งสอนของอิสลาม ข้าพเจ้าขอพี่น้องมุสลิมทุกคนให้พยายามใช้หลักวิชาการและความซื่อสัตย์ในการอธิบายและชี้แจงความจริง

วัสสลามอะลยกุม วะเราะหุมะตุลลอฮุ วะบะเราะกาตุฮุ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

7 กุมภาพันธ์ 1433

30 มีนาคม 2555